

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริ ถีอาสนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรรณกุล ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ศิริพร พรสีมา ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความกรุณาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สมปอง ศรีกัลยา ดร.ไพศาล วรคำ ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวล อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รวมทั้ง ดร.ธีระวัฒน์ เยี่ยมแสง ดร.จำเนียร พลหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและพื้นฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตลอดจน ดร.สุรัตน์ ดวงขาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ ดร.วัฒน์ชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเหล็กท่าแกจริยศิลป์ ที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่านที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย

ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และให้ความช่วยเหลือผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยจะขอรำลึกถึงความรู้สึกที่ดี ๆ เหล่านี้ไว้ตลอดไป

ขอขอบคุณ นายมีชัย พลภูงาศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้การวิจัยครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ และขอขอบคุณ ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองวาปีปทุม ที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยในทุก ๆ ด้าน

ขอขอบคุณคณะทำงานและบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย อย่างดียิ่ง

ขอขอบคุณอาจารย์อรภิญญา วงษ์จินดา และนายสรวิชญ์ วงษ์จินดา รวมทั้งญาติมิตรทุกคนที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับผู้วิจัยจนสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนผู้วิจัยมาแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา